



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
(ฉบับที่ 33)

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 32) และตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพิ่มเติมสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษาเริ่มดำเนินการเปิดสถานที่ทำการในระยะที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคลากรและนักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้

1. ให้ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์พญาไทต่อไป โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย และให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มจำนวน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยจะต้องกำหนดและประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในกรณีงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การสาธารณสุข การดูแลงานระบบและสาธารณูปโภค งานอื่นที่ส่วนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานหรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลงานฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าในสำนักงานหรืออนุมัติให้ใช้อาคารสถานที่นั้น โดยจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของรัฐบาล ศบค. และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเคร่งครัดและให้รายงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้าน

คุณภาพชีวิต หรือรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาทราบ แล้วแต่กรณี

2. การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ให้ใช้รูปแบบการปฏิบัติงาน ภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ต่อไป ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปางและกฎหมาย อาจกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน การสับเปลี่ยนกันเข้ามาปฏิบัติงาน หรือมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมหรือแตกต่างได้ตามควรแก่กรณี

3. ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดี